

ĐỀ PHÁT HÀNH NGAY: Ngày 1 tháng Mười năm 2024

LIÊN HỆ: communications@baaqmd.gov

Địa Hạt Không Khí tài trợ \$90 triệu để giúp giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí từ những máy diesel hạng nặng

SAN FRANCISCO – Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh hôm nay đã thông báo rằng hơn \$90 triệu tiền tài trợ hiện có sẵn thông qua Chương Trình Thay Thế Xe và Thiết Bị Hạng Nặng để nâng cấp hoặc thay thế các xe và thiết bị hạng nặng đủ điều kiện bằng công nghệ sạch hơn và không phát thải.

Các thiết bị đủ điều kiện bao gồm xe buýt trường học và xe buýt công cộng, thiết bị nông nghiệp và xây dựng di động, tàu biển và đầu máy xe lửa, thiết bị làm lạnh vận tải, thiết bị hỗ trợ mặt đất sân bay, thiết bị bốc dỡ hàng hóa và xe nâng hàng hạng nặng. Đơn đăng ký đang được tiếp nhận theo hình thức ưu tiên đăng ký trước cho đến ngày 26 tháng Hai năm 2025 hoặc cho đến khi hết quỹ tài trợ.

Tiến Sĩ Philip Fine, viên chức điều hành của Địa Hạt Không Khí cho biết: “Khí thải tạo ra ozon và các chất độc hại từ các máy diesel cũ gây ô nhiễm nặng nề làm ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong khu vực và gây ra những tác động sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt đối với những nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Việc tận dụng cấp khoản tài trợ này để thay thế những động cơ cũ bằng công nghệ sạch hơn sẽ giúp bảo vệ môi trường sống của chúng ta và giảm thiểu đáng kể lượng khí thải một cách nhanh chóng và tiết kiệm.”

Tối thiểu 80 phần trăm số tiền tài trợ sẽ được dành cho các dự án hoạt động trong những cộng đồng bị tác động nặng nề nhất thuộc Địa Hạt Không Khí. Các dự án nông nghiệp được phép hoạt động trên toàn bộ khu vực thuộc quyền tài phán của Địa Hạt Không Khí. Các cộng đồng bị tác động nặng nề nhất thuộc Địa Hạt Không Khí bao gồm:

- West Oakland
- East Oakland
- Richmond-San Pablo
- Bayview-Hunters Point/Southeast San Francisco
- [Cộng Đồng Có Hoàn Cảnh Khó Khăn](#)
- [Cộng Đồng Có Thu Nhập Thấp](#)

Thông tin khác về điều kiện tham gia dự án và các yêu cầu của chương trình được cung cấp trên trang web của Địa Hạt Không Khí. Để được giải đáp mọi thắc mắc, bao gồm cả cách nộp đơn đăng ký, công chúng có thể liên hệ với Địa Hạt Không Khí qua đường dây Thông Tin về Cấp Khoản theo số 415-749-4994 hoặc gửi đến địa chỉ email grants@baaqmd.gov.

Một số buổi hội thảo trực tuyến sắp tới sẽ giới thiệu tổng quan về Địa Hạt Không Khí, các yêu cầu cơ bản về tính đủ điều kiện, số tiền tài trợ và tổng quan quy trình đăng ký cho từng loại thiết bị.

- **Xe Buýt Trường Học:** Thứ Ba, ngày 22 tháng Mười năm 2024, 10:00 sáng theo giờ Thái Bình Dương
- **Thiết Bị Chuyên Dụng và Nông Nghiệp:** Thứ Năm, ngày 10 tháng Mười năm 2024, 2:00 chiều theo giờ Thái Bình Dương
- **Tàu Biển, Đầu Máy Xe Lửa và Thiết Bị Bốc Dỡ Hàng Hóa Tại Cảng:** Thứ Tư, ngày 23 tháng Mười năm 2024, 1:30 chiều theo giờ Thái Bình Dương

Quy trình đăng ký là bắt buộc. Để biết thêm thông tin hoặc đăng ký, vui lòng truy cập <https://bit.ly/3N1ijTp>.

Địa Hạt Không Khí quản lý Chương Trình Thay Thế Xe và Thiết Bị Hạng Nặng tại địa phương, với nguồn tài trợ từ mối quan hệ hợp tác với Chương Trình Carl Moyer của Hội Đồng Tài Nguyên Không Khí California, Chương Trình Khuyến Khích Bảo Vệ Không Khí Trong Cộng Đồng (Community Air Protection, CAP), Chương Trình Đầu Tư Biện Pháp Thay Thế Thiết Bị Nông Nghiệp Nhằm Giảm Phát Thải (Funding Agricultural Replacement Measures for Emission Reduction, FARMER) và các nguồn tài trợ địa phương khác. Chương Trình Khuyến Khích CAP thuộc chương trình Đầu Tư Chống Biến Đổi Khí Hậu California, một sáng kiến toàn tiểu bang cung cấp hàng tỷ đô-la cho hoạt động Hạn Chế Mức Phát Thải, góp phần làm giảm phát thải khí nhà kính, củng cố nền kinh tế và cải thiện y tế công cộng và môi trường, đặc biệt là tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn.

Để biết thêm thông tin về chương trình cấp khoản này, các buổi tọa đàm sắp tới hoặc để bắt đầu quá trình đăng ký trực tuyến, vui lòng truy cập trang web [Đăng Ký Xin Tài Trợ của Địa Hạt Không Khí \(baaqmd.gov\)](http://baaqmd.gov).

[Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [X](#), [Facebook](#), [Instagram](#) và [YouTube](#).

###

Văn Phòng Truyền Thông của Địa Hạt Không Khí
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)